

Số: /TB-BCĐ

Cẩm Ngọc, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triển khai ứng dụng qua Zalo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã

Kính thưa quý vị, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã!

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập kênh thông tin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên ứng dụng Zalo có tên là: "*BCĐ phòng, chống dịch Covid19 Thanh Hóa*"

Kênh Zalo của "*BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Hóa*" là một trong những kênh thông tin chính thống, cung cấp nhanh, kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, và cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cho người dân nắm bắt, cập nhật thông tin chính thống một cách kịp thời để thực hiện, đồng thời đấu tranh, phản bác lại những thông tin không chính xác, sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt gây hoang mang, lo lắng trong các tầng lớp nhân dân.

Để cài đặt Zalo của "*BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Hóa*"; chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Trên điện thoại thông minh, chúng ta tải dao diện Zalo về điện thoại.

Bước 2. Truy cập Zalo; tại ô tìm kiếm, ta đánh chữ BCD phòng chống dịch Covid-19 Thanh Hóa. Sau đó trên màn hình xuất hiện dao diện và ta ấn nút quan tâm là đã hoàn thành cài đặt.

Bước 3. Sử dụng ứng dụng; Khi cần nắm bắt các thông tin về tình hình Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa, chúng ta chỉ truy cập vào Zalo, sau đó ấn vào tên Zalo của "*BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Hóa*" đã được cài đặt; mọi thông tin sẽ được xuất hiện và chúng ta kích vào các mục muốn quan tâm.

Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo và đề nghị mọi người dân cài đặt ngay ứng dụng Zalo của "*BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thanh Hóa*" để kịp thời nắm bắt tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh, các thông tin về biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh (t/h)
- Các thôn (t/h)
- Lưu VT, VH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hành